

Nhiều vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị được làm rõ

(Tiếp theo và hết)

BÀI 5: GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ VÀ THÁO GỖ KHÓ KHĂN CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ



Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trong tình trạng quá tải.

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu Tô Quý Bôn, tổ Tiến Hải đã chất vấn đồng chí Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế về tình trạng không cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh, nhất là các thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế tại

một số cơ sở khám chữa bệnh (KCB); giải pháp khắc phục tình trạng này. Đại biểu Bùi Thị Hiền, tổ Đông Hưng đề nghị làm rõ phần ảnh của cử tri về hệ thống y tế cơ sở hiện nay đang còn nhiều hạn chế, một số địa phương cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đầy đủ, nhân lực còn thiếu so với quy định; giải pháp cần quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới.

Khẩn trương tổ chức đấu thầu thuốc và vật tư y tế

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế diễn ra không chỉ ở Thái Bình mà đã và đang diễn ra tại nhiều cơ sở y tế trong toàn quốc. Trong quý II/2022, tại một số cơ sở KCB trong tỉnh đã có tình trạng không cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ

người bệnh, trong đó có các danh mục thuốc, vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế. Các cơ sở y tế trong tỉnh đã tích cực triển khai các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn nhưng nhiều gói thầu mua sắm có số danh mục không trúng thầu cao, một số gói thầu phải hủy thầu do không có nhà thầu tham dự hoặc giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở y tế trong tỉnh đã và đang triển khai 117 gói thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Đã có kết quả 93 gói thầu, 85 gói thầu đã phê duyệt số danh mục trúng thầu là 1.559/2.409 danh mục mới thầu (chiếm 64,7%). Kết quả trên đã làm ảnh hưởng đến hoạt động KCB cho nhân dân trên địa bàn. Việc thiếu thuốc, vật tư y tế chủ yếu là các thuốc thuộc danh mục thuốc tập trung cấp quốc gia, đặc biệt là các thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, một số thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, vị thuốc

cổ truyền; một số vật tư y tế thiếu chủ yếu thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương nhưng không trúng thầu đến hết ngày 31/12/2022. Hiện các cơ sở y tế trong tỉnh đang triển khai thực hiện. Đối với việc triển khai mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2023 - 2024, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh thành lập trung tâm mua sắm tập trung cấp địa phương để thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Khi chưa thành lập được trung tâm mua sắm tập trung thì giao cho ngành y tế thực hiện. Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, cần có hình thức thực tế việc triển khai đấu thầu mua sắm tại các đơn vị, quy định về mua sắm tập trung của Bộ Y tế, tham khảo hoạt động một số trung tâm mua sắm tập trung các tỉnh, thành phố, ngành y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh cụ thể phương án triển khai trên nguyên tắc bảo đảm việc đấu thầu mua sắm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và bảo đảm đầy đủ, kịp thời hóa chất, vật tư y tế phục vụ KCB tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và đề xuất hướng xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn việc xây dựng kế hoạch, quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật để nâng cao năng lực triển khai đấu thầu mua sắm của các cơ sở y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các cơ sở y tế; phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tháo gỡ khó khăn cho tuyến y tế cơ sở

Về vấn đề này, đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 260/260 xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, hoàn thành vượt mức so với chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay có số hạ tầng của nhiều trạm y tế đã xuống cấp cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp; trang thiết bị y tế tại trạm y tế chỉ mới đáp ứng điều kiện phục vụ tối thiểu, chưa đáp ứng nhu cầu KCB ban đầu của nhân dân. Qua rà soát, có 22 trạm y tế cần xây mới toàn bộ, cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở; 46 trạm y tế cần cải tạo, nâng cấp mở rộng trụ sở; 11 bệnh viện đa khoa huyện, 8 trung tâm y tế cần xây mới một phần, nâng cấp, cải tạo trụ sở và mua sắm trang thiết bị cho y tế tuyến huyện. Ước tính các đơn vị tuyến y tế cơ sở của tỉnh vẫn cần ít nhất 486,6 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, vượt tuyến lên tuyến trên, tiết kiệm chi phí đi lại và các phụ phí của người dân khi vượt tuyến. Trong 6 năm qua, ngành y tế chưa được tuyển dụng dẫn đến thiếu 318 cán bộ trạm y tế, 35 cán bộ cho trung tâm y tế, 279 cán bộ y tế cho các bệnh viện tuyến huyện. Hiện có 187/260 trạm y tế có bác sĩ, chiếm 72%. Chế độ, chính sách cho cán bộ y tế chưa tương xứng với áp lực công việc, nhất là thời gian vừa qua chống dịch Covid-19.

Đầu năm 2022, Sở Y tế đã tham mưu đề nghị tỉnh hỗ trợ mỗi cán bộ y tế 500.000 đồng/tháng trong 7 tháng (từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022). Từ năm 2021 đến nay, toàn ngành có 51 nhân viên y tế trong các đơn vị công lập bỏ việc, chuyển đi tỉnh khác (trong đó 6 tháng đầu năm là 39 người). Trong 51 người có 45 người làm chuyên môn y, dược. Thời gian tới, Sở Y tế tham mưu cho tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho ngành y tế, nhất là y tế cơ sở. Trước mắt đề nghị UBND tỉnh dành 150 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh chi cho đầu tư xây dựng tòa nhà CDC. Ngành y tế sẽ rà soát, đánh giá nhu cầu cấp thiết của trạm y tế, bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện để đề xuất đầu tư tập trung, hiệu quả. Đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung ngân sách cho các đơn vị tự chủ hoạt động chi thường xuyên đối với nguồn chi chưa được kết cấu trong giá dịch vụ y tế; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các công trình, dự án phát triển ngành y tế. Ngành y tế cũng xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán bộ y tế cho các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, thực hiện xong trong quý III/2022 (đến nay đã rà soát xong nhu cầu theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt). Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ thêm cho cán bộ y tế xã; tham mưu cơ chế thu hút, đãi ngộ bác sĩ về làm việc tại trạm y tế cấp xã.

THU HIỀN - MẠNH CƯỜNG

THÁI THỤY

Làm tốt công tác đền bù tái định cư

Gia đình ông Bùi Ngọc Phi, tổ dân phố Nghĩa Chỉ, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) có 5 người thuộc 2 thế hệ có phần diện tích thổ cư khoảng 150m² thuộc diện đền bù giải phóng mặt bằng ở khu vực nút giao giữa quốc lộ 39 với tuyến đường bộ ven biển. Ngoài diện tích đó, gia đình ông còn có trên 700m² đất nông nghiệp thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án tuyến đường bộ ven biển và khu công nghiệp Liên Hà Thái. Qua sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Phi hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và những lợi ích mà các dự án mang lại nên sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai. Gia đình ông được bố trí 2 lô đất khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 250m² cho 2 hộ. Ông Phi phần khởi cho biết: Trong thời gian di chuyển đồ đạc, bàn giao mặt bằng cho địa phương, gia đình cũng gặp nhiều khó khăn; được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền

thị trấn sắp xếp người vận chuyển, thu dọn đồ đạc nên các gia đình thuộc diện giải tỏa như chúng tôi thêm yên tâm. Hiện tại, cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư tương đối khang trang, đáp ứng được nhu cầu của bà con. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển là dự án trọng điểm của tỉnh. Đoàn qua địa phận huyện Thái Thụy có tổng chiều dài 11,6km. Diện tích đất nông nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công khá thuận lợi. Tuy nhiên, phần diện tích đất ở của gần 150 hộ dân tại nút giao với quốc lộ 39 thuộc địa phận thị trấn Diêm Điền gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là 21 hộ thuộc diện tái định cư. Ông Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Tất cả ban, ngành trong hệ thống chính trị đã vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động người dân có đất bị thu hồi để người dân đồng thuận, ủng hộ dự án. Riêng trên địa bàn thị trấn Diêm Điền có 33 hộ tái định cư với diện tích trên 3.400m².

Hiện đã có 8 - 9 hộ dân đang triển khai xây dựng nhà cửa. Nhìn chung, người dân rất đồng thuận, phần khởi khi nhận đất tái định cư cũng như bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án. Để bảo đảm việc triển khai các công trình, dự án thuận lợi, huyện Thái Thụy chỉ đạo tập trung xây dựng khu tái định cư trước trong quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Toàn huyện đang thực hiện 7 dự án tái định cư trên tổng diện tích đất khoảng 28.400m² để bố trí tái định cư cho người dân có đất ở bị thu hồi, bảo đảm ổn định cuộc sống. Nhìn chung, các khu tái định cư phù hợp với tập quán sinh hoạt, sử dụng đất và bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng, một số thời điểm địa phương đã xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định cưỡng chế; tuy nhiên, sau khi tuyên truyền, vận động, người có đất bị thu hồi đã chấp hành và bàn giao mặt bằng theo phương án được duyệt.

“Thời gian tới, Thái Thụy sẽ tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn. Do vậy, các cấp, ngành chức năng của huyện sẽ chủ động khắc phục những hạn chế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phối hợp chặt chẽ để thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” - ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thái Thụy cho biết thêm.

NGUYỄN THỜI

NAM THỊNH

Phát triển nuôi tôm thẻ công nghệ cao

Những năm qua, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) đã tập trung nhiều giải pháp phát triển nuôi tôm thẻ theo hướng công nghệ cao.



Nuôi tôm công nghệ cao tại vùng ngoài đê xã Nam Thịnh.

theo hướng an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, góp phần tích cực trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện nay xã có diện tích vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản khoảng 220ha, trong đó có 10ha nuôi tôm công nghệ cao của người dân và 17ha của doanh nghiệp. Qua đánh giá cho thấy nuôi tôm công nghệ cao cho hiệu quả vượt trội, bảo đảm an toàn dịch bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Ưu điểm vượt trội so

với nuôi tôm truyền thống là hạn chế tác động của thời tiết, nhất là những đợt rét đậm, rét hại và mưa lớn, ao nuôi không bị phân tầng nước, không làm tôm sốc nhiệt gây chết hàng loạt. Tuy nhiên, nuôi tôm theo hướng công nghệ cao yêu cầu người nuôi phải có vốn lớn. Trung bình chi phí đầu tư theo mô hình này trên 1 tỷ đồng/ha. Ngược lại, tỷ lệ thành công khá cao, năng suất trung bình đạt trên 30 tấn/ha. Để bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao bền vững, xã Nam Thịnh đã có nhiều giải pháp như quy hoạch

các vùng nuôi trồng thủy sản; hàng năm đầu tư cải tạo hệ thống mương dẫn nước vào vùng nuôi tôm; tăng cường phối hợp với ngành chuyên môn kiểm soát chất lượng con giống. Phối hợp tạo điều kiện cho người dân tham quan, học tập các mô hình hiệu quả nhằm thay đổi tư duy, nâng cao kiến thức nuôi trồng thủy sản. Chỉ đạo các đoàn hàng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc vay vốn của người dân. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nuôi biện pháp chăm sóc, phòng bệnh cho tôm.

MẠNH THẮNG



Khu tái định cư tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).